

Số: /TB - HĐND

Đắk R'Lấp, ngày tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO
Kết quả kỳ họp Chuyên đề lần thứ 8 của HĐND huyện
Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Ngày 09/10/2023, HĐND huyện Đắk R'Lấp tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 của HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự kỳ họp có 28/30 đại biểu HĐND huyện (vắng 02 đại biểu có lý do)

Chủ tọa kỳ họp: ông Đỗ Thanh Cát – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện và bà Nguyễn Thị Vinh - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tham dự kỳ họp có: Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Trưởng các ban ngành đoàn thể của huyện; Các vị đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Sau 01 buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đổi mới, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 HĐND huyện Đắk R'lấp khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và đạt được kết quả cụ thể:

1. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tập trung xem xét, thảo luận kỹ lưỡng các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện. Trên tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết các vị Đại biểu HĐND huyện đã thống nhất cao: Bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Thanh Cát, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Kết quả 27/28/30 phiếu đồng ý đạt 96,4% so với tổng số đại biểu có mặt và đạt 90% so với tổng số đại biểu HĐND huyện.

2. Đối với nội dung giải trình các ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri (*theo công văn số 78/CV-HĐND ngày 03/10/2023*)

Với kết quả giải quyết của UBND huyện tại công văn số 1345/UBND-TH ngày 6/10/2023. Cơ bản UBND huyện đã kịp thời trả lời bằng văn bản để phục vụ kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 đạt yêu cầu 25/25 ý kiến đạt tỷ lệ 100% ý kiến được giải quyết. Trong đó có 7/7 ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 6 và 18/18 ý kiến kiến nghị cử tri; Tại kỳ họp lãnh đạo UBND huyện đã giải trình trực tiếp,

bám sát các nội dung ý kiến phân tích làm rõ các vấn đề thuộc các lĩnh vực: Môi trường (bãi rác, chăn nuôi); Đường giao thông nông thôn; hệ thống nước sạch; Công tác cấp quyền sử dụng đất; ngân sách... mà HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện quan tâm, thể hiện trách nhiệm với cử tri.

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện thay mặt cho UBND huyện với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao đã tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề mà các đại biểu HĐND huyện có ý kiến. Đồng chí nhấn mạnh các giải pháp quyết liệt, rõ về lộ trình giải quyết, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, các địa phương cấp xã, thị trấn mà UBND huyện sẽ triển khai thực hiện vào cuối năm.

Kỳ họp đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của lãnh đạo UBND huyện, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực toàn diện các lĩnh vực đạt kết quả khả quan, các chỉ tiêu nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023 cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Trong đó chú trọng việc giải quyết các ý kiến chất vấn tại kỳ họp và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Kết luận chủ tọa kỳ họp yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Thường trực HĐND huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân, tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện đúng quy định và giám sát việc giải quyết, thực hiện các ý kiến, kiến nghị cử tri tại Công văn số 1345/UBND-TH ngày 06/10/2023 của UBND huyện.

Thứ hai: Ủy ban nhân dân, tập trung chỉ đạo triển khai các Nghị quyết tại hai kỳ họp chuyên đề thứ 7 và thứ 8 đã được thông qua, bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư; sớm hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao đời sống người dân. Tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, của các cơ quan chức năng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện (kỳ họp giữa năm) Hội đồng nhân dân huyện dự kiến vào ngày 14-15/12/2023; bảo đảm thời gian, chất lượng.

Đối với công văn số 1345/UBND-TH đề nghị UBND huyện chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trả lời tại công văn và báo cáo về Thường trực HĐND huyện trước ngày **20/10/2023** để Thường trực HĐND huyện thông báo cho các đại biểu HĐND huyện và cử tri được biết tại đợt Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh - huyện; huyện - xã.

Thứ ba: Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thường trực HĐND, UBND các xã thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đúng quy định, theo dõi, giám sát việc trả lời kiến nghị của cử tri; tích cực nghiên cứu tại liệu, chuẩn bị nội dung thảo luận và chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện .

Thứ tư: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Phối hợp tổ chức TXCT trước và sau kỳ họp đảm bảo chất lượng đúng quy định

Thứ năm: Giao cho Văn phòng HĐND – UBND huyện hoàn thiện hồ sơ trình Thường trực HĐND tỉnh phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Trên đây là thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đắk R'Lấp khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực HĐND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và cử tri được biết./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện ;
- UBND huyện ;
- UBMTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã;
- Lưu: VT- HSKH./.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Vinh